

## Khuyến nghị chính sách cho công tác quản lý đô thị

27/04/2012 11:13

Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) là một trong năm đối tác thực hiện dự án hợp tác vì Quản trị địa phương dân chủ ở Đông Nam Á (DELGOSEA), do Liên minh EU và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung, CHLB Đức (KAS) đồng tài trợ, bao gồm Campuchia, Thái Lan, Philippines, Indonexia và Việt Nam. Mục tiêu của dự án là nhân rộng các cách làm hay được lựa chọn tại các đô thị của 5 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trên bốn lĩnh vực: Cải cách hành chính; Bảo vệ môi trường; Thúc đẩy đầu tư và quy hoạch có sự tham gia, Lựa chọn các thực tiễn tốt.



Hiện nay, dự án đã đi vào giai đoạn giám sát và đánh giá tình hình thực hiện. Một trong những nội dung quan trọng của dự án là từ quá trình thực hiện, phát hiện những vấn đề cần đổi mới về cơ chế và chính sách, từ đó xây dựng các khuyến nghị chính sách chung cho công tác quản trị địa phương ở các đô thị.

Để trao đổi và thống nhất các nội dung khuyến nghị chính sách, ngày 27/4/2012 dự án tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Khuyến nghị chính sách và kết nối mạng lưới – Chương trình hợp tác vì quản trị địa phương ở khu vực Đông Nam Á” tại Hà Nội.

Theo GS.TS. Nguyễn Lân, Tổng thư ký của ACVN "Đây là hội thảo rất quan trọng với các thành phố Việt Nam. Cần phải duy trì tính bền vững trong việc nhân rộng các điển hình tốt. Các tốt nhất là kết nối mạng lưới giữa các chủ thể với chính quyền trung ương. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về quản trị địa phương. Vì vậy, kết quả của hội thảo này sẽ được các cơ quan bộ ngành nghiên cứu trong việc ban hành chính sách sau này. ACVN tự hào là một phần trong tiến trình đẩy quản trị tốt ở địa phương".

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận của 3 thành phố điển hình là Trà Vinh, Vinh và Đà Nẵng. Có rất nhiều câu hỏi và trao đổi trực tiếp giữa đại diện các thành phố và các đại biểu tham gia trong hội nghị.

Khi bàn về việc làm thế nào để có thể đảm bảo tính bền vững cho dự án, Bà Susane – Giám đốc dự án DELGOSEA nhận định một trong những điều quan trọng ở cấp quốc gia cần có khung chính sách pháp lý hiệu quả, hoàn thiện các kiến nghị chính sách. Ngoài ra, thông qua vai trò của ACVN trong việc phát huy mạnh mẽ các thực tiễn tốt, chia sẻ kiến thức với các thành viên của Hiệp hội, duy trì kết nối với các đối tác từ các nước khác để tận dụng ý kiến chuyên môn về nhân rộng thực tiễn tốt nhằm tiến hành nhân rộng các thực tiễn tốt và các kế hoạch chiến lược. Tại cấp địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các dự án thực tiễn tốt.

Bà Vũ Thị Vinh, Phó Tổng thư ký Hiệp hội các Đô thị Việt nam đã trao đổi về các giải pháp để áp dụng các mô hình thực tiễn tốt ở Việt nam mang tính bền vững tại bao gồm: Quảng bá mô hình thực tiễn tốt trên trang web của Hiệp hội, trên ấn phẩm của Hiệp hội và các phương tiện truyền thông của VTV; Chia sẻ kiến thức thông qua việc tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo và trao đổi kinh nghiệm; Nhân rộng mô hình, kết nối với các dự án khác nhau của ACVN để tạo thành mạng lưới.

Các đại biểu từ các bộ ngành, hội nghề nghiệp, trường học... tham gia có ý kiến đóng góp về cách thức nhân rộng hiệu quả của dự án và đóng góp ý kiến về khuyến nghị chính sách, giải pháp như đề nghị tổ chức quốc tế và ACVN tiếp tục hỗ trợ cho các thành phố để triển khai tiếp dự án; ACVN là cầu nối để nhân rộng dự án; các thành phố kiến nghị hỗ trợ nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương trong thời gian tới; Đề xuất cải thiện khung pháp lý trong thời gian tới để có thể nhân rộng trong thời gian tới; Đề xuất phân cấp phân quyền nhiều hơn nữa cho các địa phương; Đề nghị xây dựng nghị định liên quan để thực hiện tốt mục tiêu; Huy động sự tham gia của người dân; Kết nối giữa các dự án của các bộ ngành liên quan... Hội thảo là cơ hội tốt để các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức liên quan, các Hiệp hội... cùng bàn về lộ trình của việc thực hiện các khuyến nghị chính sách.

Khánh Phương